

Số: /TB-VPUB

Ninh Thuận, ngày tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19

Ngày 15/7/2021 và 16/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh để rà soát, tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 phát sinh trên địa bàn tỉnh. Cùng dự họp có đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động– Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban quản lý các khu công nghiệp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Sau khi nghe các ngành, địa phương báo cáo tình hình triển khai phòng, chống dịch; trên cơ sở ý kiến định hướng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận và chỉ đạo các nội dung sau:

1. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19, tuy nhiên đến nay đã cơ bản xác định được nguồn lây, khoanh vùng và truy vết kịp thời, dự kiến trong thời gian sớm nhất sẽ cơ bản khống chế được các ổ dịch mới phát sinh này. Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp quyết liệt triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 một cách bình tĩnh, nhanh chóng, kịp thời; đặt vấn đề an toàn, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết khi giải quyết các vấn đề liên quan.

2. Xét về mức độ nguy cơ dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế thì Ninh Thuận cơ bản vẫn ở mức nguy cơ cao, trong đó có một số địa bàn, khu vực nguy cơ rất cao. Theo đó cần nâng mức độ áp dụng các giải pháp phù hợp với từng vùng để thực hiện mục tiêu chặn đứng nguồn lây, cụ thể như sau:

- Thực hiện cách ly, giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ ngày 17/7/2021 đối với *toàn huyện Ninh Phước và thành phố Phan Rang-Tháp Chàm*. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp; không tập trung quá 02 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Giao UBND huyện Ninh Phước và thành phố Phan Rang-Tháp Chàm cụ thể hóa các nội dung, lĩnh vực điều chỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg để thực hiện trên địa bàn quản lý.

- Áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người, giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày, kể từ 00 giờ ngày 17/7/2021 đối với các huyện: Ninh Hải, Thuận Bắc, Thuận Nam, Ninh Sơn và Bác Ái. Yêu cầu mọi người dân hạn chế ra khỏi nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp; không tụ tập từ 10 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Giao UBND các huyện: Ninh Hải, Thuận Bắc, Thuận Nam, Ninh Sơn và Bác Ái cụ thể hóa các nội dung, lĩnh vực điều chỉnh theo Chỉ thị số 15/CT-TTg để thực hiện trên địa bàn quản lý.

Việc thực hiện các quy định cách ly, giãn cách nêu trên phải thực hiện thật nghiêm túc, chặt chẽ, quyết liệt, đúng quy định. Theo đó yêu cầu:

- UBND các huyện, thành phố phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành của người dân và các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất trên địa bàn quản lý; những nơi cách ly, phong tỏa phải thiết lập chốt chặn để giám sát chặt chẽ; khẩn trương rà soát, khắc phục ngay các lỗ hổng trong công tác phòng chống dịch trong thời gian qua nhất là việc rà soát khai báo y tế, quản lý cách ly, kiểm tra xử lý các trường hợp tập trung đông người.....

Riêng UBND huyện Ninh Phước và thành phố Phan Rang-Tháp Chàm thành lập ngay Trung tâm cứu trợ, Tổ tình nguyện xung kích và công bố đường dây nóng để giải đáp thắc mắc, hỗ trợ người dân trong vùng cách ly, phong tỏa.

- Giao các Sở, ban, ngành cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo dõi, quản lý; khẩn trương có hướng dẫn chi tiết cụ thể theo từng lĩnh vực hoạt động trong điều kiện phong tỏa, cách ly và giãn cách xã hội để các địa phương biết, thực hiện. Đồng thời các sở, ban, ngành phải thành lập đường dây nóng, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận, giải đáp thắc mắc của người dân.

- Vấn đề di chuyển của người lao động, lưu thông hàng hóa trong sản xuất:

+ Giao Sở Y tế chủ trì, hướng dẫn các ngành, địa phương Mẫu giấy xác nhận đi lại để thực hiện chung toàn tỉnh; hoàn thành trong ngày 16/7/2021.

+ Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp: giao Ban quản lý các khu công nghiệp hướng dẫn cụ thể điều kiện an toàn để hoạt động, lưu thông; chịu trách nhiệm về việc đảm bảo điều kiện sản xuất của doanh nghiệp khi hoạt động và quản lý lao động của doanh nghiệp khi đi lại đảm bảo an toàn.

+ Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệp: giao UBND các huyện, thành phố hướng dẫn cụ thể điều kiện an toàn để hoạt động, lưu thông; theo hướng: doanh nghiệp đăng ký danh sách người lao động để địa phương xác nhận.

- Đối với người dân tại các địa bàn thường xuyên di chuyển qua lại các chốt kiểm soát: các địa phương vận động, yêu cầu người dân hạn chế di chuyển; trường hợp thật sự cần thiết, UBND các xã, các chốt kiểm soát dịch chủ động xem xét xử lý theo thẩm quyền; đảm bảo chặt chẽ, kiểm soát không để mất an toàn dịch bệnh.

- Đối với vấn đề đi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức: giao Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch nhưng phải đủ nhân lực giải quyết nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị đảm bảo kịp thời, đúng quy định, nhất là các nhiệm vụ cấp bách.

- Đối với hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu: giao Sở Công thương chủ trì, xác lập danh mục các loại hình kinh doanh được phép hoạt động trong điều kiện áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg và Chỉ thị số 15/CT-TTg.

3. Về xử lý các nguồn lây nhiễm trên địa bàn tỉnh hiện nay:

- Các ngành, địa phương phải tập trung cao nhất trong việc điều tra, phát hiện, khoanh vùng, truy vết, cắt nhanh việc lây nhiễm thứ phát theo thứ tự có ưu tiên dựa trên mức độ nguy cơ (các trường hợp F0, F1 phải ưu tiên xử lý trước, đảm bảo tuyệt đối không để sót; các trường hợp F2, F3 thì khẩn trương rà soát tiếp theo); chú trọng vấn đề kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin về vết dịch tễ phát sinh trên địa bàn các huyện, thành phố.

- Khi phát hiện và xác định các nguồn lây nhiễm nguy cơ cao, các địa phương chủ động quyết định phong tỏa tạm thời các khu vực để kịp thời khoanh vùng, xử lý ngay; sau đó báo cáo UBND tỉnh ban hành quyết định phong tỏa theo quy định.

- UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát các trường hợp người dân trên địa bàn có di chuyển đến/về các tỉnh, thành phố ca dịch từ ngày 27/6/2021 đến nay mà chưa khai báo y tế để khẩn trương xử lý theo quy định.

- Giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương làm việc với các cơ sở dịch vụ vận tải hàng hóa và các cơ sở sản xuất kinh doanh có thực hiện việc vận tải hàng hóa đến/về các tỉnh, thành phố có dịch, khẩn trương lập danh sách các tài xế đã vận chuyển hàng hóa từ ngày 27/6/2021 đến nay, phối hợp với các địa phương để rà soát lại việc khai báo y tế và có biện pháp xử lý tiếp theo.

4. Đối với công tác cách ly:

- Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục chuẩn bị phương án đầu tư mở rộng các khu cách ly cấp tỉnh và cấp huyện/thành phố để sẵn sàng tiếp nhận công dân về cách ly theo phân cấp.

- Thống nhất triển khai thực hiện Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân Covid-19, như sau:

+ Giảm thời gian cách ly y tế tập trung từ 21 ngày xuống 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tối thiểu 03 lần đối với người nhập cảnh, người đến/về Ninh Thuận từ các khu vực cách ly, phong tỏa theo thông báo của Bộ Y tế và thông báo của các tỉnh, thành phố có ca bệnh; người về từ các địa bàn đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 Thủ tướng Chính phủ; các trường hợp có tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19 (F1) hoặc có đến các điểm mốc dịch tễ theo thông báo hàng ngày trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế và thông báo của Bộ Y tế. Kết thúc cách ly tập trung, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo để kiểm soát dịch.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát cách ly, bàn giao và theo dõi, giám sát y tế sau cách ly đảm bảo không để lây nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

+ Đối với việc thực hiện thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà: Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Ban Điều hành các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) hướng dẫn triển khai thí điểm đối với những trường hợp đủ các điều kiện theo quy định Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế.

5. Đối với công tác xét nghiệm và điều trị:

- Giao Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo, có giải pháp tăng cường năng lực xét nghiệm (test nhanh và xét nghiệm RT-PCR) của tất cả các tuyến; không xét nghiệm dàn trải mà phải có trọng tâm, trọng điểm theo khu vực nguy cơ để kịp thời truy vết nhanh ca bệnh.

Giao Sở Y tế có văn bản chính thức, hướng dẫn cụ thể việc xác định đối tượng F1, F2, F3; điều kiện an toàn để giải phóng F2, F3 khi F1 đã có kết quả xét nghiệm âm tính để các ngành, địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

- Thống nhất kích hoạt ngay cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Lao Phổi và Bệnh viện Giao thông vận tải Tháp Chàm để xử lý ngay khi năng lực điều trị tại Bệnh viện tỉnh quá tải. Giao Giám đốc Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo triển khai ngay các phương án phân luồng, di chuyển bệnh nhân và công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 theo quy định. Đồng thời các bệnh viện phải rà soát lại, đảm bảo thực hiện các quy trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện, không để một cá nhân lây nhiễm làm ảnh hưởng đến hoạt động của toàn bộ bệnh viện.

Giao Sở Y tế khẩn trương xây dựng phương án và quy trình chủ động ứng phó khi phát sinh từ 100 đến 500 ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh; trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 22/7/2021.

- Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân: Giao Sở Y tế tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo dừng hoạt động ngay đối với những cơ sở không đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch. Khẩn trương huy động sẵn sàng lực lượng y tế tư nhân để bổ sung nhân lực y tế cho các tuyến tham gia phòng, chống dịch.

6. Đối với công tác thông tin, tuyên truyền:

Giao Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền sâu rộng về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 để cung cấp kịp thời cho Nhân dân các thông tin chính thống về các ca bệnh, vết dịch tễ, kết quả xử lý của cơ quan chức năng; vận động người dân ủng hộ các biện pháp, chủ trương phòng chống dịch bệnh của tỉnh, nâng cao nhận thức phòng, chống dịch và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng; thường xuyên kiểm tra và chấn chỉnh một số báo, trang mạng xã hội giật tít, thông tin không chính xác gây hoang mang, hiểu nhầm.

7. Đối với các nhiệm vụ khác:

- Giao các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, bổ sung kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp; phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

- Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các địa phương tăng cường chỉ đạo việc bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, nhất là đối với vùng cách ly, phong tỏa; tổ chức xử phạt nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19; khẩn trương lập hồ sơ khởi tố vụ án cố ý trốn khai báo y tế làm lây lan dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh để xử lý theo quy định pháp luật.

- Thống nhất đồng ý cho tạm ứng kinh phí mua dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân. Giao Sở Công thương khẩn trương có tờ trình, gửi Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí thực hiện. Đồng thời, Sở Công thương chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố có giải pháp bảo đảm đủ và kịp thời hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân.

- Đối với công tác mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế: Giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế rà soát lại tiến độ mua sắm các gói thầu đang triển khai; phối hợp với Sở Tài chính nếu cần thiết thì tham mưu điều chỉnh hình thức mua sắm theo quy định của Luật Đấu thầu trong tình huống cấp bách để phòng, chống dịch bệnh, mục tiêu thực hiện việc mua sắm theo quy trình nhanh nhất có thể.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam đến các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT.TU, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ PC dịch;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Các CQTW trên địa bàn;
- Các huyện/thành ủy, UBND các huyện, TP;
- TT Kiểm soát bệnh tật;
- VPUB: LĐ, CV;
- Lưu: VT, VXNV. NNN

CHÁNH VĂN PHÒNG

Hồ Sĩ Sơn